

KSUC-P-038

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบห้องเรียนกลับด้านเสริมด้วยแบบฝึกปฏิบัติการ เรื่อง หลักกฎหมายครอบครัวและมรดกของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ศิริสิทธิ์ จิตรสุวรรณ

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Corresponding author: ch_sirisit@hotmail.com

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากฎหมายในชีวิตประจำวัน เรื่อง กฎหมายครอบครัวและมรดกของนักศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ ห้องเรียนกลับด้านเป็นกระบวนการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเอง เปิดโอกาสให้ ผู้เรียนสามารถเลือกวิธีการเรียนรู้ได้ตามที่ตนเองถนัดและช่วยให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองอย่างแท้จริง โดยมีการเสริมแบบฝึกในขั้นตอนสุดท้าย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ อุดรธานีที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาวิชากฎหมายในชีวิตประจำวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักศึกษา 30 คน โดยใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน แบบแผนการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบ One Group Pretest-Posttest Design สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบสมมติฐาน คือ t-test for independent ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งนี้อาจเพราะการจัดการ เรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านได้เปลี่ยนจุดสนใจของผู้เรียนจากอาจารย์ผู้สอนให้มาอยู่ที่เนื้อหาที่ผู้เรียนต้อง เรียนรู้เป็นการเปลี่ยนห้องเรียนให้กลายเป็นพื้นที่ในการทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันทั้งระหว่างผู้เรียน ด้วยกันและระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน อีกทั้งการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านยังช่วยเปิดโอกาสให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้มากขึ้น กล่าวคือ ผู้เรียนสามารถที่จะเรียนรู้ในเรื่องที่ตนไม่เข้าใจเข้าไปเข้ามาได้เท่าที่ต้องการ ผู้เรียน สามารถเลือกเรียนด้วยวิธีที่ตนเองถนัดมากที่สุด และการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านยังช่วยให้ผู้สอน สามารถช่วยเหลือผู้เรียนแต่ละคนได้อย่างเหมาะสมตามสภาพและปัญหาที่ผู้เรียนคนนั้นๆ พบเจอ ทำให้ช่วย แก้ปัญหาหรือช่วยสนับสนุนต่อยอดความรู้ให้แก่ผู้เรียนแต่ละรายได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้ผู้เรียนแต่ละรายมี ผลการเรียนรู้ที่ดีขึ้น

คำสำคัญ: ห้องเรียนกลับด้าน แบบฝึกกฎหมายครอบครัว แบบฝึกกฎหมายมรดก